

# MANG “THANH ÂM TỪ TRÁI TIM” xóa bỏ rào cản giao tiếp giữa người nghe và người điếc

👉 MINH HƯƠNG

CHỈ TRONG VÒNG 5 THÁNG KỂ TỪ KHI HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG, CÂU LẠC BỘ NGÔN NGỮ KÝ HIỆU ĐẦU TIÊN CỦA MIỀN BẮC DÀNH CHO HỌC SINH - SINH VIÊN ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯỢC THÀNH LẬP BỞI NHÓM CÁC SINH VIÊN TRƯỞNG ĐH NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN.

SIGN BY SIGN LÀ DỰ ÁN PHI LỢI NHUẬN, HƯỚNG TỚI CỘNG ĐỒNG VỚI MỤC TIÊU LAN TỎA NGÔN NGỮ KÝ HIỆU TIẾNG VIỆT TỚI CÁC BẠN HỌC SINH - SINH VIÊN THÔNG QUA MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ NGÔN NGỮ KÝ HIỆU. TỪ ĐÓ CHÚNG TAY CÙNG CỘNG ĐỒNG XÓA BỎ RÀO CẢN VỀ GIAO TIẾP GIỮA NGƯỜI KHIẾM THÍNH, NGƯỜI ĐIẾC VỚI XÃ HỘI. SẢN PHẨM CHÍNH CỦA DỰ ÁN LÀ CÂU LẠC BỘ NGÔN NGỮ KÝ HIỆU DÀNH CHO HỌC SINH, SINH VIÊN QUAN TÂM TỚI NGÔN NGỮ KÝ HIỆU, CÓ MONG MUỐN TÌM HIỂU VÀ GIAO TIẾP CƠ BẢN BẰNG NGÔN NGỮ NÀY Ở TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP.



**C**hia sẻ về hành trình phát triển dự án, sinh viên Nguyễn Bảo Ngọc, Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN cho biết, nhận thấy cộng đồng người nghe gặp khó khăn, rào cản khi kết nối với người điếc, nhóm các sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ đã hình thành ý tưởng tạo lập mô hình câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu giúp lan tỏa ngôn ngữ này tới cộng đồng người nghe, giúp xóa bỏ rào cản giao tiếp, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Dự án được ấp ủ từ tháng 4/2024 với định hướng 3 giai đoạn phát triển quan trọng. Giai đoạn 1 (tháng 9/2024 – tháng 12/2024), thành lập CLB Ngôn ngữ ký hiệu dành cho học sinh, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ; Giai đoạn 2 (tháng 12/2024 – tháng 12/2025), phát



triển hệ thống học liệu trực tuyến và hệ thống CLB Ngôn ngữ ký hiệu; Giai đoạn 3 (từ tháng 12/2025), tạo dựng, phát triển cộng đồng ngôn ngữ ký hiệu để phục vụ xã hội.

Trong giai đoạn 1, CLB Ngôn ngữ ký hiệu Trường ĐH Ngoại ngữ vận hành thông qua việc tổ chức các hoạt động chuyên môn, hoạt động cộng đồng giao lưu, kết nối thông qua nền tảng mạng xã hội Facebook và TikTok. Từ khi đi vào hoạt động, Sign By Sign nhận được sự quan tâm lớn của học sinh, sinh viên trong và ngoài trường. Bên cạnh đó, CLB cũng chủ động kết nối, kêu gọi các nguồn lực đầu tư tiềm năng cùng tham gia đồng hành với dự án. Dự án cũng tìm kiếm những người có tầm ảnh hưởng ở các ngành nghề, độ tuổi khác nhau, có hình ảnh và sứ mệnh hoạt động phù hợp với định hướng của dự án để trở thành đại sứ lan tỏa, góp phần đưa dự án tiếp cận đông đảo

học sinh, sinh viên. Sign By Sign đã kết nối và nhận được sự cam kết đồng hành trở thành cố vấn chuyên môn từ các chuyên gia về Ngôn ngữ ký hiệu, nhận được sự đồng hành về chuyên môn từ 01 đơn vị đặc biệt là Trường PTCS Dân lập Dạy trẻ Câm điếc (Hà Nội).

Với 45 thành viên chính thức được tuyển chọn, CLB đã tổ chức thành công tọa đàm đầu tiên với chủ đề “Xin chào Ngôn ngữ ký hiệu” với gần 600 lượt đăng ký, 400 người tham dự trên nền tảng Zoom Meeting. CLB cũng phối hợp với Ban vận động thành lập Hội Người điếc Việt Nam, Chi hội người điếc Hà Nội, nhóm Nghe bằng mắt và Làng ký hiệu tổ chức sự kiện “Ngôi làng xanh hạnh phúc” thuộc chương trình “Nghe

bằng Mắt 7” thu hút hơn 200 người tham dự là các chuyên gia ngôn ngữ ký hiệu trong nước, quốc tế và cộng đồng người điếc.

Tiếp nối thành công của các hoạt động trước đó, tọa đàm số 2 của Sign By Sign “Bí ẩn của những đôi tay” được tổ chức nhằm bồi dưỡng thêm kiến thức chuyên môn về Ngôn ngữ ký hiệu cho học sinh, sinh viên trong và ngoài trường.

“Nhóm cũng tích cực lan tỏa ngôn ngữ ký hiệu sơ cấp trên các nền tảng mạng xã hội là Facebook và TikTok dưới dạng video ngắn. Hướng tiếp cận này giúp nhóm có cơ hội trao đổi chuyên môn và chất lượng thông qua từng sản phẩm theo chiến lược đề ra” – Chủ nhiệm CLB Nguyễn Bảo Ngọc cho biết.





liệu trực tuyến, mở rộng hệ thống CLB Ngôn ngữ ký hiệu với 10 CLB trên địa bàn Hà Nội, 30 CLB trên cả nước thông qua việc đề xuất mô hình với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và các cơ quan, tổ chức bảo trợ xã hội. Cùng với đó, nhóm dự án tiếp tục vận hành kênh TikTok với 300 video phát triển từ 4.000 ký hiệu thuộc dự án Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh khiếm thính cấp tiểu học thông qua ngôn ngữ ký hiệu (QIPEDC) của Bộ Giáo dục & Đào tạo triển khai tại 20 tỉnh thành.

Đại diện nhóm dự án cho biết, lộ trình đặt ra từ tháng 12/2025, nhóm dự án sẽ tạo dựng, phát triển cộng đồng ngôn ngữ ký hiệu để phục vụ xã hội, bao gồm: người khiếm thính, người điếc,



Từ những hoạt động cụ thể bám sát kế hoạch, CLB Ngôn ngữ ký hiệu Trường ĐH Ngoại ngữ đã nhận về các kết quả khả quan. Bước đầu mô hình CLB đã được hoàn thiện và đề xuất chuyển giao cho Trường ĐH Công nghệ, Trường ĐH Luật (ĐHQGHN) và Trường THCS & THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội). Mô hình cũng sẵn sàng để chuyển giao tới nhiều đơn vị khác tiềm năng, có quan tâm tới lĩnh vực ngôn ngữ ký hiệu.

Theo kế hoạch, từ tháng 12/2024 đến tháng 12/2025, nhóm dự án tập trung phát triển học

người nghe, các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm, quan tâm đồng hành. Một số hoạt động dự kiến triển khai trong giai đoạn này là nghiên cứu nâng cấp, mở rộng hệ thống từ vựng, quy chuẩn phổ cập ngôn ngữ ký hiệu; phát triển ngôn ngữ ký hiệu đa vùng miền trong Việt Nam và đa quốc gia với bước đầu tiên là tiếng Anh; khai thác và ứng dụng các giải pháp công nghệ để tạo ra các sản phẩm phục vụ cộng đồng; tạo lập hiệu quả kinh tế bằng việc thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ do cộng đồng này tạo ra.